



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2025



**ปีศักดิ์สิทธิ์
ค.ศ. 2025**

**การแสวงบุญ
แห่งความหวัง**

**ความหวังนี้
ไม่ทำให้เราผิดหวัง**

ไปแสวงหาลูกโซ่ในดวงฤกษ์

บนทางตรง ข้าหวังวางใจพระองค์

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2025 ปีที่ 59 ฉบับที่ 3189

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี C

พระวาจา (ลก.4:1-13)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอร์แดน พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร ทรงถูกปีศาจจ้องเป็นเวลาที่สิบวัน ตลอดเวลานั้นพระองค์มิได้เสวยสิ่งใดเลย ในที่สุดทรงหิว ปีศาจจึงทูลพระองค์ว่า "ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเถิด" พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า "มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น" ปีศาจจึงนำพระองค์ไปยังที่สูงแห่งหนึ่ง แสดงให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรต่าง ๆ ของโลก ทั้งหมดในคราวเดียว และทูลพระองค์ว่า "ข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่าน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ ตามความปรารถนา ดังนั้น ถ้าท่านกราบนมัสการข้าพเจ้า ทุกสิ่งจะเป็นของท่าน" พระเยซูเจ้าตรัสตอบปีศาจว่า "มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า 'จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น'"

เราสามารถเอาชนะการผจญได้
ถ้าเราปฏิบัติตนตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า



ปีศาจนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหาร แล้วทูลว่า "ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงกระโจนลงไปเบื้องล่างเถิด เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า 'พระเจ้าจะทรงส่งทูตสวรรค์ให้พิทักษ์รักษาท่าน' และยังมีเขียนอีกว่า 'ทูตสวรรค์จะคอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหิน'" แต่พระเยซูเจ้าตรัสตอบปีศาจว่า มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า "อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลย"

เมื่อปีศาจทดลองพระองค์ทุกวิถีทางแล้ว จึงแยกจากพระองค์ไป รอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม



หัวข้อ	การทดลองในชีวิต และการประกาศความเชื่อในพระเจ้า
ธรรมล้ำลึก	พระเยซูเจ้าทรงชนะการทดลอง
ทำที่	ความเชื่อและความวางใจในพระวาจาของพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะรำพึงพระวาจาของพระเจ้า และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน



บทอ่านที่หนึ่ง : - ฉธบ 26:4-10

หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานในประเทศอียิปต์ ชาวอียิวได้ครอบครองดินแดนแห่งพระสัญญา ซึ่งเป็นดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งบริบูรณ์ พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผล และนำพืชผลแรกมาถวายพระเจ้า

บทอ่านที่สอง : - รม 10:8-13

เราประกาศยืนยันความเชื่อของเราในศีลล้างบาป และเราทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าจะได้รับความปลอดภัย

พระวรสาร : - ลก 4:1-13

ปีศาจได้ทดสอบพระเยซูเจ้าหลายประการ แต่พระองค์ทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อภารกิจของพระบิดาเสมอ



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2025

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณนเรศภูงษ์ – คุณดวงแข	คุณมาลี	คุณมณีนุช
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณภานพ	คุณภาวนา – คุณจิราภรณ์	คุณวีราพร	คุณวิชุดา
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	กัตบุรุษ	คุณพรเลิศ – คุณภานพ	คุณดวงฤดี	คุณพรเพ็ญ

ถิ่นทุรกันดาร

ในครั้งนั้น...พวกเขาได้เร่งร้อนในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี
 ในทะเลทรายแห่งความหิวโหย
 ...พวกเขาสงสัยว่าพระเจ้ายังคงสนใจดูแลอยู่หรือ
 และหัวใจของพวกเขาที่ถูกแบ่งแยก...อยากเลิกกับพระองค์
 ท้อง...ที่ว่างเปล่าได้ทำให้พวกเขาเริ่มเดินโซเซ
 แผ่นดินแห่งพันธสัญญาดูเลือนลางห่างไกล
 พวกเขาได้รับการบอกกล่าว...มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น
 แต่ด้วยพระวาจาทุกคำจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
 แต่...พวกเขาไม่ได้ยินด้วยคำเหล่านี้
 ...และได้ทำพระองค์หล่นหายในถิ่นทุรกันดาร

ในครั้งนั้น...พระองค์ทรงเร่งร้อนในถิ่นทุรกันดาร 40 วัน
 ในท่ามกลางความหิวโหย มีเสียงชวนให้สงสัย
 ...ว่าพระเจ้ายังสนใจดูแลอยู่หรือ
 มีเสียงรบเร้าให้ลบเลือนพระธรรม
 ...จงรับใช้พระเจ้าของเจ้าสุดดวงใจ สุดวิญญาณ และสุดกำลัง
 แต่...มีอาจทำให้พระองค์หูดตาฝ้าฟาง...และเดินโซเซ
 ทรงสัสต์ยื้อและยึดพระองค์ไว้แน่น ...แม้ในความว่างเปล่า
 ทรงประกาศท้องถึงหัวใจที่ไม่แบ่งแยก
 ...จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระองค์เกิด
 สิ่งอื่น ๆ นั้นพระองค์จะแถมให้ท่านเอง
 ทรงก้าวเดินผ่านถิ่นทุรกันดาร ด้วยหัวใจหนึ่งเดียว
 ...บรรจุดองค์พระเจ้าไว้เต็มเปี่ยม

ในครั้งนี้...ข้าแต่พระเจ้า...โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ก้าวเดินผ่านถิ่นทุรกันดาร
 ด้วยหัวใจไม่รั่วไหล...และทำพระองค์หล่นหาย
 แต่...ยึดพระองค์ไว้อย่างมั่นคง แม้ในยามยากจนและหิวโหย ๒๙



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



การผจญในชีวิตประจำวัน

ในพระวรสารวันนี้ นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องการที่พระเยซูเจ้าทรงถูกปีศาจทดลอง และพระองค์ทรงได้ใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระภารกิจของพระองค์ คริสตชนบางคนยังมีความเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าไม่สามารถถูกผจญหรือถูกทดลองได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะพระเยซูเจ้าแม้ว่าจะมีธรรมชาติพระเจ้า แต่พระองค์ก็มีธรรมชาติมนุษย์ด้วย ที่จริงการถูกผจญในตัวของมันเองมิใช่เป็นบาป มนุษย์เราทุกคนต่างก็มีการผจญถูกทดลองด้วยกันทั้งนั้น แต่จะมากน้อยต่างกัน ดังนั้นพระเยซูเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา การที่พระองค์ถูกปีศาจผจญนั้นจึงเป็นเรื่องจริง คือพระองค์ถูกผจญจริง ๆ

การผจญแรก การเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง คำว่า "ขนมปัง" ในที่นี้ มีความหมายรวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่จับต้องได้ของโลกนี้ ปีศาจบอกให้พระองค์ใช้อำนาจพิเศษของพระองค์จัดหาสิ่งของต่าง ๆ ที่มนุษย์ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา แต่พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่าสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่มีการตอบสนองทำให้มนุษย์พึงพอใจหรืออิ่มได้เลย เพราะภารกิจหลักของพระองค์ก็คือการเลี้ยงดูจิตใจและหัวใจของมนุษย์ด้วยพระวาจาของพระเจ้าอันจะทำให้เขาอิ่ม พระเยซูเจ้าเองได้เคยบอกพวกเราว่า "อย่าทำงานเพื่ออาหารที่ไม่ยั่งยืน แต่จงทำงานเพื่ออาหารที่คงอยู่ตลอดไปสำหรับชีวิตนิรันดร์" คนเรามักจะให้ความสำคัญแก่อาหารฝ่ายร่างกายมากกว่าอาหารฝ่ายวิญญาณ ถ้าหากมนุษย์เราให้ความสนใจแต่เรื่องของอาหารฝ่ายกายและละเลยอาหารฝ่ายจิต ก็อาจจะทำให้เรามีความเป็นมนุษย์น้อยลง

การผจญที่สอง การกราบนมัสการปีศาจ เป็นความต้องการทางจิตวิทยาที่ทุกคนต่างต้องการเป็นคนสำคัญ มีอำนาจ ได้รับเกียรติ การยอมรับ และการกล่าวขวัญในทางที่ดี ปีศาจทดลองพระเยซูเจ้าให้กราบนมัสการมันเพื่อได้รับความรักดีของโลกทั้งมวล แต่พระองค์ทรงปฏิเสธ วิธีการที่ไม่ถูกต้องไม่อาจทำให้เป้าหมายถูกต้องได้ "จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น" (ลก 4:8)

การผจญที่สาม การกระโดดจากยอดพระวิหาร พระองค์ทรงเข้าใจดีว่าการทดสอบแบบนี้มิใช่ทำไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงเกียรติมงคลของพระเจ้า แต่เพื่อจะรอดตัวเองว่ามีฤทธิ์เดชต่างหาก พระองค์จึงปฏิเสธที่จะกระโดดลงมาจากยอดพระวิหาร ตลอดชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปฏิเสธ

ที่จะทำอัศจรรย์ในทำนองนี้ให้กับประชาชน เพราะเชื่อว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพวกเขา มีแต่จะทำให้ความเชื่อของพวกเขาอ่อนแอลง ความเชื่อมิใช่เป็นเรื่องของมายากล ความศักดิ์สิทธิ์มิได้อยู่ที่ความพยายามทำให้พระเจ้ากระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่อยู่ที่เราทำสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเรามากกว่า

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราด้วยว่าไม่มีใครไม่เคยถูกผจญ และการผจญทุกอย่างสามารถเอาชนะได้ ผ่านทางการมีวินัยในตนเอง การอธิษฐานภาวนา และการจำศีลอดอาหารโดยไม่หยุดหย่อน เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนของเรา นอกนั้นเทศกาลมหาพรตยังเป็นช่วงเวลาของการอุทิศตนรับใช้พระเจ้าในงานเมตตากิจต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันความรักของพระเจ้ากับผู้อื่น เป็นต้น คนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

• ๑๐ • ๑๐ • ๑๐ • ๑๐ • ๑๐ • ๑๐ • ๑๐ • ๑๐ • ๑๐ •



1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติกิจกรรมในเทศกาลมหาพรตอย่างดี
2. ข้าพเจ้าจะละทิ้งนิสัยและความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ
3. ข้าพเจ้าจะรำพึงพระวาจาของพระองค์และนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ข้อปฏิบัติของคริสตชน ในเทศกาลมหาพรต

1. ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันเพ็ญกรรม
2. ทุกวันศุกร์ตลอดปี ยกเว้นวันฉลองใหญ่ เป็นวันอดเนื้อ
3. วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันอดเนื้อ และอดอาหาร
4. - ผู้ที่ต้องอดเนื้อ คือคนที่มียายุ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ผู้ที่ต้องอดอาหารคือคนที่มียายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 59 ปีบริบูรณ์

การอดเนื้อ หมายถึง การเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก. อดเนื้อ
- ข. การปฏิบัติกิจกรรมที่ออกนอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ อาทิ เดินรูป 14 ภาค
เผาศีลมหาสนิท สวดสายประคำ ฯลฯ
- ค. ปฏิบัติกิจเมตตาปราณี เช่น ให้อาหารคนจน เยี่ยมคนเจ็บป่วย ฯลฯ
- ง. งดเว้นอาหารหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุราและเบียร์ งดสูบบุหรี่
- จ. รู้จักอดออมและละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ

การอดอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารอ้อมเพียงมื้อเดียว

การเดินรูป 14 ภาค

ตลอดเทศกาลมหาพรต ที่วัดนักบุญโยเซฟของเรา จะมีการเดินรูป 14 ภาค

* **ทุกวันศุกร์** ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.30 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

คุณพ่อเจ้าอาวาส-คุณพ่อปลัด-สภาอภิบาล และสัตบุรุษ
วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

อัครมุขนิเทศน์ขอเชิญร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
..เดินไปด้วยความหวัง..

“ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง” (รม 5:5)

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2025

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ ซีรีพงษ์ จรัสศรี
ตรีวารเตรียมจิตใจ

โดย คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง

วันพุธที่ 12 มีนาคม 2025

เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2025

เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2025

เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

(หลังมิสซาเห็นโคลมาวยเกียรติแด่แม่พระ)



ปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2025

บรรดาผู้จาริกแห่งความหวัง

“บอບคุณนักบุญโยเซฟ”

ตั้งแต่ ปี 2022 ผมเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
 อยู่บ่อยครั้ง ผมจึงได้สวดภาวนาด้วยความเชื่อ เพื่อเสนอวิงวอนต่อท่านนักบุญโยเซฟ
 สำหรับการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดี อาการดีขึ้นตามลำดับ ผมจึงขอ
 โหมทนาคุณท่านนักบุญโยเซฟที่ช่วยเสนอวิงวอนต่อพระเจ้าสำหรับสุขภาพของผม

ยอห์น

ประกาศ

สรุปข่าว

วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2025 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2025 เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

เชิญร่วมทำบุญและสนับสนุนอาหารโอกาสฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง


วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2025 เป็นวันฉลองประจำปีวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง พี่น้องสัตบุรุษท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญและช่วยสนับสนุนอาหารในโอกาสดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่คุณพ่อเจ้าวัดหรือเจ้าหน้าที่วัด ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านสำหรับความช่วยเหลือที่จะได้รับนี้

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ในวันพุธที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2025 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟ ด้านหน้าวัด

ขอขอบคุณ


ขอขอบคุณ คุณชนมธิชา ว่องวิไลกุล และครอบครัวว่องวิไลกุล มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
ขอขอบคุณ คุณวัลลภา ศรีคำนวน มอบเงิน 500 บาท เพื่อช่วยค่าส่งสัปดาห์สาร
ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน



พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลัง
และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (ศีลสง่า)

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่งจะจัดให้มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลัง และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (ศีลสง่า) ให้แก่นักเรียนคาทอลิกที่จบชั้น ป.3, ป.6 และ ม.2

ใน วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2025

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.00 น. 

ค่ายคำสอนนักเรียนคาทอลิก (10 - 15 มีนาคม 2025)

เชิญชวนพ่อ - แม่ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีบุตรหลานที่จบชั้น ป.3 - ม.2 ได้ส่งบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคำสอน ระหว่างวันที่ 10 - 15 มีนาคม ค.ศ. 2025 เพื่อให้เวลาว่างช่วงปิดเทอมมิให้เกิดประโยชน์ เป็นโอกาสในการเสริมความรู้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมและสืบทอดพันธกิจในพิธีกรรมเพื่อเตรียมสำหรับการฉลองวัด ผู้ปกครองโปรดเตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับน้อง ๆ ให้พอกับการอยู่ค่าย ควรเป็นชุดที่สุภาพเหมาะสม ไม่ควรนำอุปกรณ์สื่อสาร สิ่งของมีค่า และของใช้ที่ไม่จำเป็นมาด้วย

เนื่องจากค่ายคำสอนมีค่าใช้จ่ายสูง ทางวัดขอขอบคุณมายังผู้ปกครองและพี่น้องสัตบุรุษได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่ายคำสอนในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนลูกหลานของเราให้เติบโตในการเป็นคริสตชนที่ดีในอนาคต

ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มีนาคม 2025 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 9 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ ดิโอนิซีโอ ฮอร์โม - มารีอา ประเสริฐ สังขรัตน์	คุณนงลักษณ์ วัด คุณชนิดา สังขรัตน์
จันทร์ที่ 10 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ แอนโทนี เกรซ จิตราพิเนตร อุทิศแด่ มารีอา ฟ้า - เปโตร กนกโชติ มีแก้วศรี อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	คุณพรทิพย์ แนบเนียน คุณทิพวรรณ สุวรินทร์กูร คุณกสิณ - คุณวีราพร
อังคารที่ 11 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณมนพร บุญพิทักษ์สกุล อุทิศแด่ ลูกา โก๊ยะ แซ่เจา (ครบ 66 ปี) อุทิศแด่ เปาโล อนันต์ - มารีอา มาดี ง้าวเทพพิทักษ์ อุทิศแด่ วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ	คุณป้า - คุณแม่ คุณศักดิ์ดา - คุณศรีสุดา บุตร - ธิดา คุณรังสรรค์ - คุณมณีนุช
พุธที่ 12 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ มารีอา มัสซาแรลโล ดวงใจ ทักษาศาสตร์ อุทิศแด่ เบนดิกโต สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสังฆกรรม และญาติพี่น้อง อุทิศแด่ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับครอบครัวเทียนทอง - ครอบครัวแจจเจริญ และวิญญาณในไฟชำระ	คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ ลูก - หลาน คุณจารุพรรณ เทียนทอง
พฤหัสบดีที่ 13 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ มารีอา เทเรซา ศิริวิไล สังขวิเชียร อุทิศแด่ เทเรซา วันทนีย์ วันกุมภาพันธ์ อุทิศแด่ โยเซฟ เจริญ - เทเรซา วรรณมา - โยเซฟ วันชัย โรจนกาญจนานันต์ และญาติผู้ล่วงลับ	คุณลัดดาวัลย์ กาญจนทิตต์ คุณมานิตย์ - คุณกุลธิดา คุณอุมาพร
ศุกร์ที่ 14 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต โมทนาคุณพระ สุขสำราญสำหรับสุขภาพและกิจการ ครอบครัวคุณสุนทร บุญชัยยะ อุทิศแด่ มารีอา บุญช่วย งามวิสัย อุทิศแด่ โยเซฟ สุรศิลป์ - เทเรซา เรวดี - มีคาแอล สุรติ สุวรินทร์กูร	คุณพิชัย - คุณรวดี คุณนงลักษณ์ คุณสมพร งามวิสัย ครอบครัวสุวรินทร์กูร
เสาร์ที่ 15 10.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง	..จดมิสซาเย็นที่วัด..